

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Tuần chương trình: 13
(Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 08/12/ 2024)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ YẾU	THỜI GIAN	Người thực hiện
I	Công tác chuyên môn		
1	Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy học theo TKB số 03 bậc Tiểu học, TKB số 04 của khối THCS	Từ ngày 02/12-08/12/2024	HT, PHT, các TTCM, GV, HS toàn trường thực hiện.
2	Tham gia thi GVDG cấp THCS cấp huyện cả hai phần thi trình bày giải pháp + Thực hành. Các tổ chuyên môn lưu ý hỗ trợ và cắt cử GV dạy thay tạo điều kiện để GV dự thi đạt kết quả tốt.	Chiều thứ 2 và các ngày trong tuần theo lịch bốc thăm	Cô Huê (toán), cô Triều (N. Văn), cô Thế (KHTN), thầy Jôm (T. Anh)
3	Tổ chức cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp trường dành cho HS khối tiểu học	Từ ngày 3/12 đến ngày 4/12/2024	Ban tổ chức thực hiện theo QĐ
4	Tiếp tục tăng cường công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục và quản lý nền nếp học sinh, tăng cường giữ gìn CSVC, vệ sinh môi trường nhà trường, tăng cường tuyên truyền cho HS việc đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra bạo lực học đường trong nhà trường, tuyên truyền ý thức phòng chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước	Các ngày trong tuần	GVCN+TPT Đội + Bảo vệ
5	- Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng HSG các môn Văn hóa, viodedu. Tích cực hướng dẫn HS thực hiện các bước làm sản phẩm dự thi KHKT cấp huyện	Các ngày trong tuần	- Các đ/c được phân công theo kế hoạch
II	Một số công tác khác		
1	Tiếp tục tổ chức cho HS tham gia lao động tổng dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường.	Bộ phận phụ trách phân công các lớp tham gia lao động vào thời gian hợp lý	GVCN thực hiện chỉ đạo HS tham gia lao động theo phân công

2	Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt việc quản lý tài sản, CSVC nhà trường.	Các ngày trong tuần	TTTVP, Nhân viên Bảo vệ, GVCN các lớp
3	Rà soát, kiểm tra hiện trạng các máy vi tính trong phòng tin học, sửa chữa các thiết bị hư hỏng để tiếp tục cho HS sử dụng	Thực hiện trong tuần	TTCNTT, bộ phận thiết bị và các GV phụ trách dạy học tại các phòng tin học
4	- Tiếp tục đôn đốc PHHS thực hiện các khoản đóng góp theo quy định. - Đôn đốc HS tham gia BHYT 100% theo quy định	Các ngày trong tuần	GVCN hỗ trợ đ/c H Pem đôn đốc PHHS thực hiện đóng góp theo quy định
5	Công đoàn chỉ đạo đội bóng đá nam, bóng chuyền nữ tăng cường tập luyện để chuẩn bị tham gia giải do cụm chuyên môn tổ chức	Các ngày trong tuần	Công đoàn và các đ/c trong đội tuyển bóng đá nam, bóng chuyền nữ

Nơi nhận:

- CBQL, GV, NV toàn trường (thực hiện);
- Lưu hồ sơ HT.

Ea Tar, ngày 23/11/2024

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Nghĩa Quang

TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 15:22 03/12/2024
bởi Hoàng Nghĩa Quang (dn_hoangquang) - TH&THCS Đinh Hùng